

คม·ชีวิต·ลึก

ปีที่ 15 ฉบับที่ 5375 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หน้า 6

ตั้งกลุ่มผลิตหมอนยางพารา สินค้าโอท็อป-มุ่งคนรักสุขภาพ

ชาวสะแกกรัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา เป็นสินค้าโอท็อปแห่งแรกของจังหวัด มุ่งช่วยเหลือชาวสวนยาง ทั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ปัจจุบันชายทั้งปลีกและสงมีรายได้เข้ากลุ่มเดือนละกว่า 1 แสนบาท ทั้งเตรียมหาตลาดส่งจำหน่ายต่างประเทศ นายธนิษฐ์ วัฒนวงศ์สันติ ประธานกลุ่ม เล่าว่า ได้มีการรวมสมาชิกในหมู่บ้าน จัดตั้ง "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา" เมื่อปลายปี 2556 เพื่อนำยางพารามาผลิตเป็นหมอน หวังช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ กระทั่งก้าวสู่การเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัด โดยช่องทางการตลาดนอกจากจำหน่ายตามบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดแล้ว ยังขายส่งให้แก่ลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ขณะนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้

"ปัจจุบันกลุ่มสามารถผลิตหมอนได้วันละ 200-250 ใบ แต่ละเดือนมีรายได้เข้ากลุ่มไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ขณะนี้มีสมาชิกอยู่จำนวน 8 คน มีรายได้เฉลี่ยคนละ 8,000-10,000 บาท ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกแล้ว ยังสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนจากการรับจ้างเย็บปลอกหมอน ในราคาใบละ 10 บาท อีกด้วย" ประธานกลุ่ม แจง

พร้อมยังบอกอีกว่า นอกจากกลุ่มจะเดินสายออกบูธตามงานเทศกาลต่างๆ แล้ว กลุ่มยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยโพสต์ขายผ่านเว็บไซต์ ภายใต้แบรนด์ "บุรี-พารา" พร้อมวางแผนหาตลาดส่งออกจำหน่ายยังประเทศจีน และแถบยุโรป ในอนาคตอันใกล้

สำหรับขั้นตอนการแปรรูปนั้น กลุ่มจะซื้อน้ำยางข้นจากโรงงานในพื้นที่ โดยน้ำยางต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 60-62 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น

นำน้ำยางข้นไปปั่นผสมกับน้ำสนุ่, ใส่ไม้ยาลดฟอง, น้ำยาสำหรับเซตตัว และน้ำยาทำให้ยางแข็งตัวใช้เวลาปั่น 25 นาที เทน้ำยางที่ปั่นแล้วใส่ในบล็อกหรือตัวแบบที่เป็นรูปหมอน นำเข้าตู้อบ



นายธนิษฐ์ วัฒนวงศ์สันติ

ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ใช้ความร้อนจากไอน้ำเพื่อให้ตัวยางสุกและคงรูป ใช้เวลาอบ 45 นาที เมื่ออบเสร็จแล้วทิ้งไว้ 20 นาที ก่อนจะนำไปแช่น้ำอีก 1 ชั่วโมง เพื่อล้างกลิ่นด้วยหรือสารเคมีที่ผสมกับน้ำยาง นำไปรีดน้ำออกให้แห้งไม่ให้ความชื้น จากนั้นนำไปตากให้พดลมขนาดใหญ่นำทิ้งไว้อีก 1 วัน เพื่อให้แห้งสนิท ก่อนนำมาตัดแต่งเก็บรายละเอียดให้ได้รูปทรงที่สวยงาม บรรจุใส่ปลอกหมอนสีลื่นต่างๆ ที่เย็บเตรียมไว้ ก็จะได้หมอนยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ ขายปลีกอยู่ที่ราคาใบละ 890 บาท ขายส่ง 590 บาท

นายธนิษฐ์ บอกอีกว่า การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหมอนยางพารา ถือเป็นแห่งแรกของจังหวัด มีวัตถุประสงค์

เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย เพราะนอกจากสมาชิกจะมีรายได้แล้ว ชาวบ้านในชุมชนที่รับจ้างตัดเย็บปลอกหมอนก็จะมีรายได้ด้วย ซึ่งก่อนทำก็ไปศึกษาเรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำมาหลายที่ ก่อนมาตั้งกลุ่มแปรรูปเมื่อปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งผลตอบรับจากตลาดทั้งในและต่างจังหวัดนั้นดีเกินคาด

ทั้งนี้ จากผลการวิจัยทางวิชาการ พบว่าคุณสมบัติของหมอนยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ จะนุ่มยืดหยุ่นสูง รองรับสรีระเวลานอนได้ดีทำให้ไม่ปวดเมื่อย กระจ่ายแรงกดทับ รองรับและโอบค้ำศีรษะช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ระบายอากาศปราศจากไรฝุ่นและแบคทีเรีย ทั้งทำความสะอาดโดยการซักหรือปั่นด้วยเครื่องซักผ้าได้ แต่ไม่ควรนำไปตากแดด ควรใช้วิธีเป่าให้แห้งด้วยพัดลม



● สุรัช พิริภกษา ●



สมาชิกกลุ่มช่วยกันผลิตหมอน

